



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๒๑ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีราชา” ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงต้นสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามสมควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้เห็นและให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนและองค์กร รวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการเพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการทำงาน ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร รักและผูกพันกับองค์กร เกิดความมั่นคงและอุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ จึงได้กำหนดโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมครูดีศรีราชา ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและนักเรียน

ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีราชา” ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวลัดดา สุขกุดี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องโปร่งใสและบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก ครูผู้สนับสนุนงานบริหารสถานศึกษา

นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงศ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นายกันตภณ วาทะพุทกณะ	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียน ให้ได้รับรางวัล “ครูผู้สนับสนุนงานบริหารสถานศึกษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูผู้สนับสนุนงานบริหารสถานศึกษา” ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส

คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก ครูผู้มีนวัตกรรมการสอนโดดเด่น

นายกันตภณ วาทะพุทกณะ	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายวัยเฉลิม อุลิต	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวมณธิชา พงษ์โต	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สายันต์	ครู	กรรมการ
นางสาวกรिता โอซารส	ครู	กรรมการ
นางสาวญาณภรณ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นายกิตติภณ พิจารณา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวธัญญภัทร์ วีร์ลักษณ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียน ให้ได้รับรางวัล “ครูผู้มีนวัตกรรมการสอนโดดเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการตัดสินรางวัล ครูผู้มีนวัตกรรมการสอนโดดเด่น

นายสาธิต แสงปิยะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเรือน	ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิรันดร์ ตะเซ	ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทัศนันท์ พุ่มนุช	ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบุรี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวธัญญภัทร์ วีรลักษณ์ภรณ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูผู้มีนวัตกรรมการสอนโดดเด่น” ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส

คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก ครูผู้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียน ให้ได้รับรางวัล “ครูผู้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูผู้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส

คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก ยอดครูในดวงใจ

นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวอุมาพร ชาวแขก	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครู	กรรมการ
นายเจษฎา สารสาร	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสโรชา ชันธวีธิ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียน ให้ได้รับรางวัล “ยอดครูในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ยอดครูในดวงใจ” ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและโปร่งใส

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙



(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”